

# มฟล.ผลิตทั้งหมดฟื้น

## สธ.จับมือมฟล.ผลิตแพทย์ พยาบาล เพื่อชนบท



©รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ

กระทรวงสาธารณสุข(สธ)จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผลิต ทันตแพทย์ และ พยาบาลเพื่อชาวชนบท เป็นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อม ระบุบุคลากรทางทันตแพทย์ ยังขาด อีกกว่า 3,000 คน

จนต้องเร่ง ผลิต ส่วนปัญหาแพทย์ ลาออก จากราชการ ก็ขอยืนยันว่า เป็น เรื่องปกติธรรมดา

“นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์” ปลัดกระทรวงสา

ธารณสุข พร้อมคณะได้ร่วมกัน ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความ ร่วมมือในการผลิตแพทย์ พยาบาล เพื่อพัฒนากำลังคนในด้าน สุขภาพ ใน ส่วนของกระทรวง สาธารณสุข

จะเป็นฝ่ายจัดระบบ ในการเรียน การสอนซึ่งจะเป็น ในภาคปฏิบัติ

อ่านต่อหน้า 10

## มพล.

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(6 มี.ค.50) นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ในข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพ ที่ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ซึ่งตามข้อตกลงนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในหลักสูตรการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนกระทรวงสาธารณสุขเป็นฝ่ายจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ โดยพัฒนาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นสถาบันหลักที่ได้มาตรฐาน และจะมีความร่วมมือในการศึกษาวิจัยปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ

นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ ชั้นแรกทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเริ่มผลิตบุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะทันตแพทย์และพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยในระยะแรกจะผลิตบุคลากรสายพยาบาลก่อน จำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2550 นี้ ส่วนสายทันตแพทย์อยู่ระหว่างการจัดร่างหลักสูตร ซึ่งมีแผนจะทำโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าเรียน จะเน้นเด็กในท้องถิ่นเข้าเรียน ส่วนการผลิตแพทย์จะดำเนินการในระยะต่อไป สำหรับปัญหาที่มีแพทย์และพยาบาลลาออกจากราชการจำนวนมากนั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเร่งผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้จากผลการสำรวจล่าสุดพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ทางทันตแพทย์ทั่วประเทศมีเพียง 2,400 กว่าคน ยังขาดอีกกว่า 3,000 คน โดยมีทันตแพทย์ลาออกจากราชการปีละเกือบ 100 คน

จากนั้น นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เดินทางไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อมอบนโยบายให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ในการให้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์กับประชาชน พร้อมมีความห่วงใยต่อปัญหาหมอกควันที่มีอย่างหนาแน่นในช่วงนี้ ซึ่งปกติระดับหมอกควันในอากาศจะอยู่ที่ปริมาณ 120 แต่ขณะนี้สูงขึ้นเกือบเท่าตัว ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระวังรักษาสุขภาพ โดยการไม่ออกจากอาคารบ้านเรือน หรือใช้หน้ากากป้องกันควันพิษเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้าน และสิ่งที่น่าห่วงคือ เด็ก และคนชรา ที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้.